
37. Karateþing 2024: 
 
 
1. Þingsetning. 
Reinharð Reinharðsson setur þingið. 
 
2. Kosnir fastir starfsmenn þingsins.  
Valdimar Leó Friðriksson var kosinn sem þingforseti og Hafþór Ómar Sæmundsson 
kosinn þingritari. Þingforseti óskar eftir að þingheimur samþykka að þingið sé löglegt. Að 
til þess hafi verið boðað samkvæmt lögum KAÍ. Samþykkt. 
 
Ávörp gesta.   
 
Andri Stefánsson, framkvæmdastjóri ÍSÍ, var gestur á þinginu og bar kveðju frá 
framkvæmdastjórninni. Ræddi hann um nýjar svæðisskrifstofum ÍSÍ og hlutverk þeirra í 
að efla starf héraðssambanda og félaga úti á landinu. Úthlutun úr Afrekssjóð og deilingu 
takmarkaðs fjármagns milli íþróttagreina. 
 
Heiðranir: María Jensen var sæmd silfurmerki KAÍ fyrir störf í þágu íþróttarinnar en hún 
hefur verið gjaldkeri stjórnar í nærri tíu ár auk þessa að vera formaður mótanefndar KAÍ 
síðan 2015. Hún hefur einnig verið fararstjóri í keppnisferðum á Norðurlandamót og 
Evrópumeistaramót smáþjóða. 
 
 
3. Kosnar fastar nefndir: 

a. Kjörbréfanefnd.  
1. Anna Olsen 
2. Rut Guðbrandsdóttir 
3. Anna María Þórðardóttir 
 

b. Fjárlaganefnd.  
1.  Gaukur Garðarsson 
2.  Anna María Þórðardóttir 
3.  Auður Ester Guðbrandsdóttir 
 

c. Laga- og leikreglnanefnd.  
1.  
2.  
3.  
 

d. Allsherjarnefnd. 



1. Sigþór Samúelsson 
2. Rut Garðarsdóttir 
3. Hlynur Torfi Traustason 
 

e. Kjörnefnd  

1. Elías Guðni Guðnasson 
2. Móey María Sigþórsdóttir 
3. Vilhjálmur Þór Þóruson 
 

4. Fráfarandi stjórn gefur skýrslu sína. 
 
Reinhard Reinhardsson heldur stutta ræðu um árið og fór yfir skýrslu ársins.  
Skýrslan liggur frammi á þinginu. 
Sameina íslandsmótin í kata og kumite á einn dag.  
Bættu 11 ára hóp inn á Grandprix mót. 
Ítrekaði að það vantaði starfsfólk á mót á begum KAÍ. 
 
 
     Kjörbréfanefnd skilar áliti.  
7 félög af 14 með fulltrúa. 
 
Eftirfarandi fulltrúar á þinginu: 
 
Breiðablik 7 
Fjölnir 5 
Afturelding 3 
KFR 3 
Fylkir 2 
Akranes 2 
Akureyri 1 

  
5. Gjaldkeri leggur fram endurskoðaða reikninga sambandsins til samþykktar.  

María Baldursdóttir fór yfir reikninga ársins 2023.  
Fór yfir tekjur og gjöld ársins 2023.  
Spurt var um ríkisstyrkinn og um fræðslu og útbreiðslustyrk. 
 
Samþykktir einróma. 



 
6. Stjórn leggur fram fjárhagsáætlun fyrir næsta ár. 

 Reinharð Reinharðsson fór yfir fjárhagsáætlun fyrir 2024. 

Vísað til fjárlaganefndar.  

 
7. Lagðar fram laga- og leikreglnabreytingar þær sem fram hafa komið.  

Afreksstefna lögð fram.   Reinharð Reinhaðsson fór yfir fyrirhugað Afrekstefnu 

Andri Stefánson kom með athugasemdir við stefnuna. Hvernig er valið í landslið og 
hvernig er orðað þegar krakkar keppa á Reykjavíkurleikunum. 

 

Vísað til Allsherjarnefndar. 
 

 
8. Lagðar fram aðrar tillögur og önnur mál sem borist hafa til stjórnar. 
 
María Jensen. Ræddi um að hvert félag þurfi að tilnefna einn í mótanefnd frá hverju 
félagi annars missa þau keppnisrétt. 
 

9. Málum og tillögum vísað til nefnda til umfjöllunar. 

Þingforseti biður nefndir að taka til starfa 
 

- Þ I N G H L É -  
 
10. Nefndarálit og tillögur og atkvæðagreiðslur um þær. 
 

 
Allsherjanefnd.   
Sigþór kynnir breytingar sem voru samþykktar í nefndinni á Afreksstefnu KAÍ. 
 

Bæta við Smáþjóðaleikum 2025 í afreksstefnuna. RIG er tekið út sem landsliðsverkefni. 
Val í landslið. Fjórar æfingar á hverju ári sem krakkar geta mætt til að komast í landslið. 
Stjórn sér um fjárhaginn. Landliðsþjáfarar sjá um val í liðið og í verkefni.  
  
Afreksstefnan samþykkt með breytingum. 
 

Tillaga um hvert félag þufi að hafa fulltrúa í mótanefnd annars er félagið ekki með 
þátttökurétt á nótum KAÍ . 



  
Tekin umræða um þetta rætt fram og til baka. Umræða um of fáa starfmenn og að það 
vantaði dómara á síðasta Grandprix móti. 
 

Smá umræða um önnur félög hvernig það sé hjá öðrum til að hafa starfsfólki? 
Hugmynd að fá greitt fyrir vinnu eða umbun starfsmanna. 
 
 Tillaga að félögum fái ekki að taka þátt í mótum ef þau hafa ekki fólk í mótanefnd lögð 
fyrir óbreytt og hún samþykkt samhljóða.  (19 atkvæði með) 
 
Fjárlagnefnd.   
Gaukur fer yfir fjárhagsáætlunina fyrir 2024. 
  
Norðurlandamót óskráð pappír.  
Auka tekjur vegna NM með auglýsingatekjum um 500.000 kr. 
Hækka kostnað við mótahald um sömu upphæð. 
 
Fjárhagsáætlunin samþykkt samhljóða með breytingum. 
 
 
11. Önnur mál.  
   
Eydís tekur til máls.  
Ræður um landsliðsmál og hlutfallsmál um  kvenna hefur minnkað  
og gerir athugasemd um styrkleika á mótum og hverjir eru í landsliðinu  
og hefur athugasemd um mun á landsliðs æfinum kata og kumite. 
Vantar fleiri landsliðs æfingar í kumite.  
Ræddi svo um hvernig hún hefur hagað sínum málum varðandi landsliðinu. 
 
Reinharð ræðir um hvernig landsliðsmál hafa þróast og  ræddi um gremju KFR um þessi 
mál. Sem er búið að vera viðvarandi síðustu ár. 
  
Ronja tekur til máls. Hrósar Eydísi hástöfum um ágæti hennar. 
Talar um að KAÍ sé að meina fötluðum erlendum keppendum að keppa á NM í apríl .  
 
Og svo að styrkja erlenda keppendur til að taka þátt á RIG frekar að styrkja innlenda til 
utanlandsferða. 
 
Reinharð svarar fyrir þetta.  Ræddi um markmiðið með RIG væria að fá erlenda 
keppendur til landsins að fá hæfilega keppni fyrir íslenska keppendur.  
 
Keppni í Para-karate er ekki enn hluti af keppnisgreinum á NM en verður tekið fyrir á 
formannfundi NM 12. apríl næstkomandi. 
 



Eydís spyr um auglýsingar um RIG. Hvort mótið sé auglýst erlendis. 
  
Gunnar lætur vita að reglur ÍSÍ um hlutgengi á Ísalndsmeistaramótum eigi ekki við um 
börn. Segist hafa átt samtal við ÍSÍ um þetta stuttu áður. 
Skapaðist umræða um þetta.  
 
Eydís spurði um tölvupóst um þátttöku erlendra flóttamanna og hælisleitenda. 
Tölvupóstur var sendur út á öll félögin en hluti félaganna vildi styðjast við reglur ÍSÍ. 
 
Rut ræðirr um hvað voru fáir á mótinu.  Hvað það séu fáir bardagar.  
Lagði til allir keppi á móti öllum. Og þá fá allir að keppa meira. 
 
Ísold talar um Para-karate. Spyr um að bæta við þeim hópi og auglýsa það eða búa til 
stefnu og þessháttar. Tala við ÍSÍ um þetta. 
 
María Jensen ræddi um sóðarskap á mótum. Einfalt fyrir keppendur og gesti að ganga 
frá eftir sig.  
 
 
Kjörbrefanefnd. 
  
Elías tekur til máls . 
 
Umræða skapaðist um 2 vikna fundarboð. 
 
Roníja hefur umræður um þetta ósátt við ymismál 
 
 
 
Kostning formanns.  
Reinhard Reinhardsson sjálfkjörinn. 
    
Kostning í stjórn.   
Elías Guðni Guðnason 
María Jensen 
Hafþór Ómar Sæmundsson  
Sigþór Samúelsson 
 
Stjórnin sjálfkjörin. 
  
Varamenn:  
Gunnlaugur Sigurðsson                                 
Rut Guðbrandsdóttir     
Ronja Halldórsdóttir  



   
Skoðunarmanna reikninga. 
 
Haukur Jónsson 
Gaukur Garðarsson     
  
13. Kjörnir 5 menn í aganefnd og 3 til vara. 
 
Pétur Freyr Ragnarsson – Formaður 
Birkir Jónsson 
Ólafur Helgi Hreinsson 
Willem Cornelis Verheul 
Magnús Sigþórsson 
 
Varamenn: 
 
Grétar Örn Hostert 
Auður Ester Guðlaugsdóttir 
Hákon Örn Árnason 
 
14. Val fulltrúa á Íþróttaþing. Vísað til stjórnar. 
 
15. Þing slit. Þingforseti þakkaði þingheimi fyrir vel önnin störf og gaf orði til Reinharðs 
Reinharðssonar formanns KAí sem þakkaði starfmönnum þingsins fyrir þeirra störf og 
óskaði þingfulltrum góðs gengis í framtíðinni. Hann sleit síðan 37. Karateþingi. 
 
 
 
Þingritari. 
Hafþór Ómar Sæmundsson 


